
sþ. 136. Fyrirspurn [130. mál]
til menntamálaráðherra um íþróttaaðstöðu í Menntaskólanum við Hamrahlíð.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hvaða fyrirætlanir hefur menntamálaráðherra til að leysa óviðunandi ástand íþrótta-
kennslu í Menntaskólanum við Hamrahlíð?

2. Hefur einhver undirbúningur farið fram að byggingu íþróttahúss við skólann?


